

Phần Bổ Sung cho Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) 2019

Tài liệu này đóng vai trò là một phần bổ sung vào Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) năm 2019 của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (OCROV) và nỗ lực làm nổi bật các phần của EAP ban đầu mà các phần này sẽ được điều chỉnh theo các phát hành gần đây của Bản Hướng Dẫn Điều Hành Bầu Cử từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) cho việc tiến hành đồng nhất Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021 (cập nhật lần cuối – Ngày 16 Tháng Bảy, 2021).

Các Cân Nhắc và Công Thức cho Trung Tâm Bầu Cử

§4005(a)(10)(l)(vi)(I)

Như được phác thảo trong bản EAP ban đầu năm 2019 của OCROV, Đạo Luật về Quyền Lựa Chọn của Cử Tri (VCA) đã thiết lập một công thức để xác định số lượng Trung Tâm Bầu Cử dựa trên số lượng cử tri đã ghi danh. Theo công thức này các quận phải cung cấp một Trung Tâm Bầu Cử mở cửa trong 11 ngày cho mỗi 50,000 cử tri đã ghi danh và một Trung Tâm Bầu Cử mở cửa 4 ngày cho mỗi 10,000 cử tri đã ghi danh. Căn cứ vào công thức được phác thảo trong VCA, con số quy định tối thiểu được căn cứ vào tổng số cử tri đã ghi danh vào thời điểm 88 ngày trước ngày bầu cử (E-88).

Theo so sánh, cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021, các quận theo VCA, như là Quận Orange, mà trước đây đã tiến hành một cuộc bầu cử chiếu theo mục 4005 hay 4007 của Bộ Luật Bầu Cử, được cho phép cung cấp một Trung Tâm Bầu Cử mở cửa trong 11 ngày cho mỗi 60,000 cử tri đã ghi danh và một Trung Tâm Bầu Cử mở cửa 4 ngày cho mỗi 30,000 cử tri đã ghi danh. Số cử tri đã ghi danh sử dụng trong công thức này được dựa trên số lượng ghi danh cử tri vào Ngày 10 Tháng Hai, 2021.

Để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021 sắp tới, OCROV đã đáp ứng các quy định này bằng cách thiết lập 64 Trung Tâm Bầu Cử -- 31 Trung Tâm Bầu Cử mở cửa trong 11 ngày và 33 Trung Tâm Bầu Cử mở cửa trong 4 ngày.

Các Cân Nhắc và Công Thức cho Địa Điểm Gửi Trả Phiếu Bầu

§4005(a)(10)(l)(vi)(II)

Thêm vào đó, như được liệt kê chi tiết trong bản EAP ban đầu năm 2019 của OCROV, VCA cũng quy định các quận cung cấp ít nhất một thùng đựng phiếu cho mỗi 15,000 cử tri đã đăng ký ghi danh. Dữ liệu cử tri đã đăng ký ghi danh vào thời điểm E-88 được phân tích để quyết định số lượng thùng đựng phiếu cần thiết dự trữ cho mỗi thành phố và các khu vực chưa quy hoạch. Với sự phát hành gần đây của Bản Hướng Dẫn Điều Hành Bầu Cử từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) cho việc tiến hành đồng nhất Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021, quy định này không có thay đổi.

Cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021, các quận theo VCA, như là Quận Orange, phải cung cấp “ít nhất là một địa điểm gửi trả phiếu bầu cho mỗi 15,000 cử tri đã ghi danh trong khu vực có thẩm quyền pháp lý của các quận đó.” Với số lượng tối thiểu của các địa điểm gửi trả phiếu bầu được căn cứ trên tổng số ghi danh cử tri từ Báo Cáo Ghi Danh Ngày 10 Tháng Hai, 2021.

Tổng số ghi danh cử tri của Quận Orange đã gia tăng, và số lượng địa điểm gửi trả phiếu bầu được quy định hiện là 120. OCROV sẽ điều hành 120 địa điểm gửi trả phiếu bầu (một sự kết hợp giữa các thùng đựng phiếu bầu cố định và các địa điểm gửi trả phiếu bầu có nhân viên như được liệt kê bên dưới) trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021, để bảo đảm rằng có ít nhất là một địa điểm gửi trả phiếu bầu được thiết lập cho mỗi 15,000 cử tri đã ghi danh ở Quận Orange.

Trong số 120 địa điểm gửi trả phiếu bầu, bốn địa điểm sẽ được điều hành là địa điểm gửi trả phiếu bầu có nhân viên cùng với 116 địa điểm còn lại là các thùng đựng phiếu bầu được lắp đặt cố định. Tất cả 116 địa điểm thùng đựng phiếu bầu được lắp đặt cố định sẽ được mở cho cử tri 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Tám, 2021, đến 8:00 giờ tối Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Chín, 2021, là Ngày Bầu Cử. Bốn địa điểm bổ sung để gửi trả phiếu bầu có nhân viên sẽ mở trong giờ làm việc thông thường của địa điểm, bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Tám, 2021 đến Ngày Bầu Cử, như được liệt kê trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận và trên trang mạng của OCROV.

Tổng Quan của Kế Hoạch Truyền Đạt và Tiếp Cận Cử Tri

§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI)

OCROV vẫn duy trì cam kết phát triển mối quan hệ mới với các tổ chức cộng đồng và các bên liên quan, cũng như để củng cố mối quan hệ hiện tại với các đối tác cộng đồng trong việc chuyển đổi sang mô hình Trung Tâm Bầu Cử.

Với sự chuyển đổi ban đầu sang mô hình Trung Tâm Bầu Cử vào đầu năm 2020, OCROV đã thiết lập một Kế Hoạch Truyền Thông Tổng Quát tập trung vào nỗ lực giới thiệu cho cử tri Quận Orange về mô hình Trung Tâm Bầu Cử. Khi đó, OCROV đã dùng một phương cách mở rộng để tiếp cận nhiều cử tri nhất có thể, trong nhiều lần. Sử dụng một sự kết hợp của các bước tiếp cận qua mạng truyền thông xã hội, thư trực tiếp gửi qua bưu điện, in ấn, phát sóng, video, trực tuyến, và truyền thanh, OCROV phủ sóng tất cả các kênh truyền thông và đã thành công trong việc tiếp cận một số lượng lớn cử tri (trung bình là 10 tương tác cho mỗi cử tri, vượt xa các quy định theo luật). Với số lượng cử tri gia tăng hiện đã quen thuộc với mô hình Trung Tâm Bầu Cử, và với các lịch trình rút ngắn, các nỗ lực tiếp cận cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California cần phải có một bước tiếp cận có trọng tâm hơn.

Để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021, OCROV đã tăng cường sử dụng mảng truyền thông xã hội của ở, chính là Facebook, Twitter và Instagram; để giúp cử tri nhận được thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu của chính

họ, thời gian bầu cử và các địa điểm bỏ phiếu. Chiến lược truyền thông xã hội này sẽ mô phỏng giống với kết quả từ các kế hoạch cho Tháng Mười Một 2020 của chúng tôi, tiếp cận đến hầu hết các cử tri Quận Orange thông qua việc chọn lọc vi mô dữ liệu ISP. Radio và ấn bản quảng cáo sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ. Thêm vào đó, OCROV đã tạo các bưu thiếp gửi trực tiếp qua bưu điện đến tất cả 1.8 triệu cử tri ở Quận Orange. Bưu thiếp sẽ cung cấp cho cử tri thông tin về phiếu bầu qua thư chính thức của họ, và địa điểm của Trung Tâm Bầu Cử và nơi gửi trả phiếu bầu gần họ nhất. Bưu thiếp được biên dịch và có sẵn cho cử tri bằng tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Hơn nữa, cử tri của Quận Orange sẽ nhận một thông điệp qua email để giúp cử tri có thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu của họ trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021 sắp tới.

Ngoài ra, OCROV cũng sẽ tiến hành nhiều Buổi Hội Thảo Cộng Đồng trực tuyến, hướng tới việc giúp cử tri nhận thông tin các lựa chọn bỏ phiếu của họ và cách để xác định địa điểm của Trung Tâm Bầu Cử và nơi gửi trả phiếu bầu gần họ nhất. Cuối Tháng Tám, OCROV sẽ tiến hành một Buổi Điều Trần EAP công khai, là lúc mà công chúng được mời tham dự để đóng góp ý kiến và nhận xét trong việc cập nhật EAP.

Mặc dù EAP năm 2019 đã cung cấp phác thảo hướng dẫn và cơ sở để triển khai mô hình Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange năm 2020, bản bổ sung cho kế hoạch ban đầu này, tập trung để làm nổi bật các phần của EAP ban đầu đã được thông qua để đáp ứng ấn bản được phát hành gần đây của Hướng Dẫn Điều Hành Bầu Cử từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) cho việc tiến hành đồng nhất Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021 (cập nhật lần cuối – Ngày 16 Tháng Bảy, 2021).